

ชาวเดนมาร์กมีลักษณะนิสัยอย่างไร

เราอาจบรรยายถึงชาวเดนมาร์กได้ว่าเป็นคนที่ไม่มีการพิธีรีตอง มีอารมณ์ขัน และเป็นมิตรรวมทั้งเป็นคนยึดหยุ่น ปรับตัวง่าย และมีความต้องการ “สร้างบรรยากาศแบบอบอุ่นเป็นกันเอง” อย่างไรก็ตามก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดไป ถ้าเป็นเรื่องงาน ชาวเดนมาร์กจะเป็นมืออาชีพและตรงไปตรงมา

ทัศนคติแบบยึดหยุ่น ปรับตัวง่าย

ชาวเดนมาร์กมีลักษณะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือคุ้นเคยกับการเหน็บแนม โดยมากเป็นการเหน็บแนมตัวเอง จนบางครั้งชาวต่างชาติอาจแปลกใจว่าชาวเดนมาร์กหมายความว่าอย่างไรกันแน่ เพราะชาวเดนมาร์กชอบพูด ตรงกันข้ามกับที่คิด อย่างไรก็ตามก็ตีความเหน็บแนมถือว่าเป็นอารมณ์ขันคล้ายเกรียนในการพูดคุยกัน แม้กระทั่งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็ยังพูดคุยกันอย่างไม่มีพิธีรีตอง เป็นกันเองและให้ความเคารพซึ่งกัน และกัน การแสดงความเป็นกันเองก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากการใช้สรรพนามเรียกบุคคลที่สองว่า “du” (“เธอ”) ซึ่งเป็นทางการน้อยกว่า “คุณ”) และการเรียกชื่อสั้น

วัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวเดนมาร์ก

เมื่อได้สัมผัสกับวัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวเดนมาร์กครั้งแรก หลายคนเห็นว่าเป็นแบบเป็นกันเอง ตรงไปตรงมาและเปิดเผย แม้ว่านักธุรกิจเดนมาร์กจะดูมีท่าทางเป็นทางการในช่วงแรก แต่ไม่นานก็จะเผยตัวตนที่เป็นกันเองและผ่อนคลายออกมา เช่นเดียวกับการแต่งกายซึ่งบางครั้งอาจดูสบายๆ ไปเล็กน้อยในสายตานักธุรกิจต่างชาติ อย่างไรก็ตามนักธุรกิจชาวเดนมาร์กมักจะเริ่มเข้าเรื่องธุรกิจทันที และโดยทั่วไปจะค่อนข้างระมัดระวัง และมีวิธีการเข้าถึงการประชุมธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทต่างชาติมักชื่นชมคุณลักษณะในเรื่อง “การมุ่งสู่ประเด็น” และ “วิธีคิดนอกกรอบ” ของชาวเดนมาร์ก ซึ่งความมีอิสระทางความคิดและการแสดงออกนี้ถือเป็นลักษณะของชาวเดนมาร์กอย่างแท้จริง

ข้อแนะนำที่คืออย่างหนึ่งในการทำธุรกิจกับชาวเดนมาร์กคือ อย่าไปซัดว่าเวลานัดและอย่าลืมการจับมือเพื่อเป็นการทักทายอย่างเป็นทางการ

ความอบอุ่นเป็นกันเองเป็นส่วนหนึ่งความเป็นชาวเดนมาร์ก

สำหรับชาวเดนมาร์กแล้วความอบอุ่นเป็นกันเองถือเป็นคำที่สำคัญและสื่อถึงหลายๆ แง่มุม แสดงถึงความรู้สึกของบางอย่างหรือบางคนที่มีความสุขหรือพอใจอย่างมาก และยังหมายถึงสถานการณ์ คน และสถานที่ที่น่า สบายหรือนำพาใจอีกด้วย ไม่ว่าจะฤดูร้อนหรือฤดูหนาวต่างก็มีช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นเป็นกันเองอย่าง แท้จริงได้

ฤดูร้อนในเดนมาร์ก ผู้คนจะพากันออกไปอาบแดด ชาวเดนมาร์กจะมีชีวิตชีวาขึ้น ไปสวนสาธารณะ และเล่น กีฬาหลังเลิกงาน ร้านกาแฟคร่ำคร่ำไปด้วยบรรดาคู่รักและจะเห็นคนจำนวนมากมีความสุขกับการนั่งจิบเบียร์ เย็นๆ ได้แสงแดด ชาวเดนมาร์กส่วนใหญ่จะใช้เวลาพักผ่อนในบ้านพักฤดูร้อนใกล้ทะเลและหากผ่านไปในช่วงค่ำจะเห็นผู้คนกำลังย่างบาร์บีคิวในสวนกันอย่างสนุกสนานในคืนที่มีแสงแดดยาวนาน

ในทางตรงกันข้าม เมื่อฤดูหนาวมาถึง กลางวันจะสั้นและหนาว ชาวเดนมาร์กจะจุกเทียนรอบๆบ้านเพื่อสร้าง บรรยากาศอบอุ่นสบาย ชาวเดนมาร์กมักจะใช้เวลาอยู่ภายในบ้านหรือตัวอาคารและนัดเพื่อนฝูงหรือครอบครัว มาทานอาหารเย็นอร่อยๆ หรือกาแฟด้วยกัน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เมื่อหิมะตก (บางปี) ชาวเดนมาร์ก จะฉลองวันคริสต์มาสซึ่ง

ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญหนึ่งของปีที่ครอบครัวจะมาพบกันเพื่อฉลองคริสต์มาสแบบ
ดั้งเดิมของเดนมาร์กและร่วมร้องเพลงคริสต์มาสขณะเดินไปรอบๆ เทียนไขที่สว่างไสวและต้นคริสต์มาส ที่ประดับประดาไว้

เมืองที่น่าอยู่

รายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ โดย International Institute for Management Development (IMD)
ในปี ค.ศ. 2006 (IMD World Competitiveness Year Book, 2006) ได้จัดให้เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดเป็นอันดับสอง
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รองจากประเทศออสเตรีย

- คุณภาพในการทำงานสูง : ชาวเดนมาร์กทำงานเป็นทีม โอกาสในอาชีพการงานของผู้หญิงก็มีสูง
และบริษัทต่างให้ความสำคัญกับชีวิตครอบครัว
- คุณภาพชีวิตสูง : มีความลงตัวกันระหว่างครอบครัวกับที่ทำงาน ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจราจรที่ติดขัด และ
บริการสาธารณะก็มีประสิทธิภาพ
- สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย : คนมีความปลอดภัยสูง และมีมลภาวะต่ำ
- ทางเลือกของการพักผ่อน เช่น ภัตตาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา และโรงพยาบาล